



สวัสดิ์ค๊ะ คิฉันนางสาวเจนจิรา จันทร์เชิดวิช เป็นนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3 ได้มีโอกาส
ไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 41 วัน ซึ่ง
เป็นการไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ทำให้รู้สึกตื่นเต้นมาก เดินทางไปโดย
เครื่องบินของสายการบินไทย ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ก็ถึงสนามบิน
ฟูกูโอกะ สิ่งแรกที่สัมผัสได้เมื่อออกจากสนามบินคืออากาศ ตอนนั้นฝน
ตกและชากระก็ยังคงบานอยู่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นมาก จากสนามบินก็เดินทาง
มาถึงหอพัก ASO International House หอพักนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน
Higashihie ซึ่งห่างจากสนามบินฟูกูโอกะเพียงหนึ่งสถานี เป็นหอพักรวม
ของนักศึกษาหลายๆชาติ เช่น จีนและเวียดนาม หลังจากนั้นพวกเรา ก็แบ่ง
รวมเมทกัน โดยพักห้องละ 3 คน และในหอจะมีห้องครัวรวม ซึ่งพวกเราใช้
ทำอาหารเย็นกินเองเป็นประจำ

ส่วนเซนเซย์ที่ดูแลพวกเรา คือ โยโกจิเซนเซย์และมัดซึโมโตเซนเซย์ ในวันแรกๆนั้น โยโกจิเซนเซย์ได้พาพวกเราเที่ยว
ชมสถานที่สำคัญต่างๆในฟูกูโอกะ เช่น Fukuoka Tower, Robo square, Canal City, ศาลเจ้า และมีการเลี้ยงต้อนรับ ซึ่ง
พวกเราก็ได้กินอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยมาก ส่วนมัดซึโมโตเซนเซย์เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ใจดีและน่ารักมาก



ส่วนในเรื่องของการเรียน โดยปกติแล้วเราจะเรียนคาบภาษาญี่ปุ่น 5 วัน/สัปดาห์ เรียนวันละ 2 คาบ การเดินทางไป
เรียนก็ได้หลายวิธีทั้งเดินไป ปั่นจักรยาน หรือนั่งรถไฟใต้ดินก็ได้ และทุกๆวันจะมีการบ้าน ให้เขียนบันทึก
ประจำวัน และ โปรเจกคือคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความแตกต่างของประเทศไทยและญี่ปุ่น แต่บางวันก็จะมีกิจกรรมเสริม
ต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นและคลาสเรียนเกี่ยวกับไอทีและกิจกรรม world café ที่ทำให้มี

โอกาสได้พบกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น โดยการเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้น ได้เรียนชงชา เขียนฟูกัน ใสยูคาตะ เรียนมารยาท ส่วนคลาสเรียนทางด้านไอทีได้แก่ การทำนามบัตร ครออิง วาดมังงะและ โปรแกรมหุ่นยนต์



และอีกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ world cafe ซึ่งได้เข้าร่วม 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งก็จะมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นต่างกันไป ทำให้เราได้เพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้น และ world cafe ครั้งสุดท้ายนั้น พวกเราได้ทำอาหารไทยหลากหลายเมนู ทั้งผัดไทย คัมซา ข้าวมันไก่และบัวลอย เลี้ยงอาจารย์และนักเรียนชาวญี่ปุ่น



ส่วนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้นก็ปล่อยอิสระ กิจกรรมที่พวกเราทำก็ได้แก่ การไปเที่ยวชาน Shopping ต่างๆ ในเมืองฟูคูโอกะ อย่างเช่น Hakataeki, Canal city, Tenjin ครั้งหนึ่งพวกเราได้ไปไอ โนะชิมะหรือที่คนไทยเรียกว่าเกาะแมว

เพราะเกะนั้นมีแมวอยู่มาก ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเราแทบจะไม่เห็นแมวเดินอยู่ตามท้องถนนญี่ปุ่นเลย ด้วยความที่พวกเราชอบแมว จึงเดินทางไปที่ไอโนะชิมะ

เนื่องจากช่วงที่เราไปแลกเปลี่ยนนั้น ตรงกับวันหยุดยาวที่ญี่ปุ่น เรียกว่า golden week ซึ่งหยุดยาวถึง 5 วันติดต่อกัน พวกเราจึงได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆ ใน Kitakyushu ซึ่งจังหวัดที่ได้ไปมากที่สุดคือ คумаโมโตะ, โออิตะ และ คาราชิ วันแรกเดินทางไปจังหวัดคумаโมโตะนั้นเป็นที่รู้จักกันดีอยู่ในสำหรับคนไทย โดยเฉพาะคุมะมง ซึ่งเป็นมาสคอตประจำจังหวัด พวกเราได้เดินทางไปปราสาทคумаโมโตะ ที่ขณะนั้นยังซ่อมแซมอยู่เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว



การที่ได้มาฟุกุโอกะนอกจากจะได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นแล้วยังได้ประสบการณ์และมิตรภาพดีๆเพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งจากเพื่อนคนไทย และคนญี่ปุ่น รวมทั้งอาจารย์ทุกๆคนที่ใส่ใจนักเรียนเป็นอย่างดี และยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆอีกมาก ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน การที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ ASO-JUKU ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และประทับใจมากๆเลยล่ะ